

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

ชื่อความเสี่ยง : (โครงการจัดซื้อจัดจ้าง) การจัดทำห้องปฏิบัติการสนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศสร้างสรรค์  
เพื่อการพัฒนาโลกเสมือนจริง (CEA Metaverse Ecosystem Lab)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน / ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
1	การแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง / แต่งตั้งคณะ กรรมการฯ ที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ หรือไม่มีความ เชี่ยวชาญในโครงการ/ กิจกรรม ส่งผลต่อคุณภาพ ของงาน และผู้เสนองานอาจ ได้ประโยชน์	1. กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างและ คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ จะต้อง มีบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ความเข้าใจใน เทคโนโลยีดิจิทัล	<u>ระดับความเสี่ยง</u> : ต่ำ โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้ 1. แต่งตั้งผู้ที่มีทักษะความรู้ความเข้าใจใน เทคโนโลยีดิจิทัล (Virtual Production) ทั้งจาก ภายในและภายนอกสำนักงานเข้าร่วมเป็น คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1.1 (ภายใน) แต่งตั้งบุคลากรของ สศส. ในฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ 1.2 (ภายนอก) เชิญบุคลากรภายนอกที่มี ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญใน เทคโนโลยีดิจิทัลดังกล่าว เข้าร่วมและแต่งตั้งเป็นที่ ปรึกษาของคณะกรรมการฯ 2. เชิญที่ปรึกษาฯ ที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมในการ ประชุมการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับงานทุกครั้ง เพื่อให้ความเห็นข้อเสนอแนะ และช่วยสนับสนุนใน การตรวจสอบ สศส. สามารถดำเนินการโครงการได้แล้วเสร็จ และบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยผู้รับจ้างส่ง มอบงานครบถ้วนตามงวดงาน และ สศส. ทำการ ตรวจรับงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567
2	การตรวจรับ / ดำเนินการ ตรวจรับงานอาจไม่ถูกต้อง หรืออาจไม่ครบถ้วนตาม รายละเอียดของขอบเขต งาน หรืองานยังไม่เสร็จ สมบูรณ์แต่ตรวจรับไว้ก่อน	(Virtual Production) ร่วมด้วย 2. การประชุมการ จัดซื้อจัดจ้าง และ ตรวจรับงานทุกครั้ง จะต้องมีบุคลากรที่มี ทักษะความรู้ความ เข้าใจในเทคโนโลยี ดิจิทัลดังกล่าว เข้าร่วม ในการประชุมทุกครั้ง เพื่อให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และช่วย สนับสนุนในการ ตรวจสอบ	
3	การตรวจรับ / อาจมีการใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ ทดแทน หรือไม่ได้มาตรฐาน ไม่ตรงตามคุณสมบัติที่ กำหนดไว้ในสัญญา		

สศส. ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตได้ครบถ้วนตามแผนบริหารจัดการความ  
เสี่ยงการทุจริตที่วางไว้ พร้อมทั้งเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่องในการป้องกันประเด็นความเสี่ยงการทุจริต  
ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต